



○ **กรอบเกมผักไชยา:** สุดว่า “ขนมกรอบเกมผักไชยา รสลาบ และรสแกงเขียวหวาน” ผลงานนักศึกษาปี 4 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และสาขาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกอบด้วย อังสุมาลี วงษ์วานเจริญ, พรรณกานักกล้า, ชยาภา คุ่มเหม, นัยนา แก้วโสกา และจากุฬัจจน์ รุ่งแจ้ง ในนามทีม “กรอบดี PNRU” ที่คิดสูตรขนมกรอบเกมด้วยการนำผักไชยามาเป็นส่วนประกอบ จนคว้ารางวัลชมเชยในเวทีการแข่งขัน



ทักษะวิชาการและวิชาชีพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุม

วิชาการคณะวิทยาการจัดการ

ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ที่ จ.เชียงใหม่ อังสุมาลี ตัวแทนทีมเล่าถึงที่มาว่าจากการที่มหาวิทยาลัยมีชุมชนที่อยู่ภายใต้งานวิจัยหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือชุมชนบางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ที่ทำขนมไทยอยู่แล้ว จึงได้ลงพื้นที่สำรวจว่ามีขนมหรือพืชผักชนิดใดที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้บ้าง ซึ่งพบขนมกรอบเกมอาหารว่างไทยโบราณ มีส่วนประกอบของแป้งกะทิ



กับน้ำตาลเท่านั้น จึงคิดว่า จะเพิ่มไฟเบอร์จากอะไรได้บ้าง จนพบผักไชยาเป็นพืชพิษในพื้นที่ที่รับประทานได้ ไม่มีราคาแต่คุณประโยชน์สูง จึงนำมาเป็นส่วนประกอบพร้อมคิดค้นรสชาติใหม่ ๆ อย่างรสแกงเขียวหวาน รสลาบ ได้คิดค้นปรับสูตรใช้เวลา 8 เดือนก่อนจะลงตัวที่สร้างความต่าง ชูความโดดเด่น



○ **ต้อนรับเฟรชชี มฟล. : How to Live and Learn on Campus 2024** หรือ HLLC กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ของรั้วแดงทอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่เหล่ารุ่นพี่จัดเต็มต้อนรับเฟรชชีน้องใหม่จาก 14 สำนักวิชา ที่มีทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 4,200 คนอย่างสนุกสนานและอบอุ่น โดยมี ศ.พิเศษ ดร.วันชัย สิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีผู้ก่อตั้งมฟล. มาร่วมจอยเปิดงานพร้อมให้อิโหวาทตลอดกิจกรรม นอกจากความเพลิดเพลินกับแสงสีเสียงยังได้เรียนรู้ การเรียนในระดับอุดมศึกษา รายละเอียดแต่ละสาขาวิชา และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ปิดท้ายไฮไลต์ด้วยการพับดอกกล่าวดนจากกระดาษสา ซึ่ง



เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมนำไปบริจาคแก่สาธารณะประโยชน์ต่อไป.

○ **เรียนรู้นอกห้องเรียน:** อัดแน่นด้วยวิชาการในห้องเรียนแล้ว ผศ.ดร. ชัชฎ อัมพรายน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ มาลิวรรณ บุญพลอย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือโอกาสนำนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั่วรั้วออกสำรวจสถาบันศึกษาคุณาน สัมผัสนวัตกรรมการจัดการจราจรระดับประเทศ ที่ Expressway Traffic Management Center (ETM Center) ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักศึกษาที่ได้เรียนรู้ระบบการจัดการจราจรที่ทันสมัย และที่กับระบบ Big Data ที่รวบรวมและประมวลผลข้อมูลจราจรได้มหาศาลเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน.

ชาเม่าท์